
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 8/2562 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ 2 อาคารราชภฏัเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ผู้มาประชุม 

๑. นายทินกร  นําบุญจิตต์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

๒. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๓. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๔. ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๕. รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๖. ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. พล.ต.ท.วุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๑. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๒. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๓. อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๔. รศ.ว่าที่ ร.ต.สกล   แก้วศิร ิ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๕. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๖. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๗. ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธ์ิ ชัยมัง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๘. ผศ.ดร.เสริมศกัด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๙. ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๐. ผศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

  

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งท่ี 9/2562 วันท่ี 7 สิงหาคม 2562 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๒. ศ. (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายนราธิป  ปากหวาน ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางสาวมนสิชา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. ผศ.พรพิมล  วงศ์สุข รองอธิการบดี 
๘. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี 
๙. อ.ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๐. ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๑. อ.ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๒. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๓. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๔. อ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค ์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
๑๕. อ.ดร.ไกรลาส จิตร์กุล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๖. อ.ปรียาพร ทองคํา รองผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

แทนผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑๗. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๑๘. ผศ.เกษรา ปัญญา ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
๑๙. นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
๒๐. นางสุนี พนันตา ผู้อํานวยการกองคลัง 
๒๑. นางประไพ ปรีชา รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
๒๒. นางสาวกมลรัตน์ แสนใจงาม ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
๒๓. ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
๒๔. นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์  
๒๕. นางธญา ตันติวราภา บรรณารักษ ์ชํานาญการ สํานักหอสมุด 
๒๖. ผศ.ดร.กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 



๓ 
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 เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  

ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 
 ๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม 
  

1.1.1 การตรวจเย่ียมและตดิตามการดาํเนินงานเพื่อขบัเคลื่อนโครงการพฒันาท้องถ่ิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏั 
เพื่อการพฒันาท้องถ่ิน ระยะ 20 ป ี
ของพลเอกดาว์พงษ์ รตันสุวรรณ องคมนตรี 
 

 นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562 ได้มีโอกาส 
เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ที่เดินทางมาตรวจเย่ียมและติดตาม 
การดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ อาคารหอประชุมทีปังกร-
รัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นําท้องถิ่น ทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด
แม่ฮ่องสอน รวมท้ังคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยในช่วงเช้าองคมนตรี 
ได้ติดตามรับฟังผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ และซักถามภายใต้บรรยากาศที่เป็นกันเอง 
สร้างความต่ืนตัวและเกิดความประทับใจต่อผู้เข้ารับฟังการบรรยายเป็นอย่างมาก ในช่วงบ่ายได้มีการบรรยาย
พิเศษให้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสายครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งน้ี องคมนตรี 
ได้กล่าวช่ืนชมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่ามีการต่ืนตัวในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่น โดยน้อมนํา
พระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ 
  
 ๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 

 
  1.2.1 การมอบสัมฤทธิบตัรใหบ้คุลากรมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  

ทีผ่่านความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  
ใหด้าํรงตาํแหน่งทีสู่งขึน้ ตาํแหนง่ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  
กรณปีฏบิตังิานเฉพาะดา้นหรือเฉพาะทาง ระดบัชาํนาญการ  
จํานวน 1 ราย 
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 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เห็นชอบให้
นางธญา ตันติวราภา พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตําแหน่งบรรณารักษ์ ปฏิบัติการ ให้ดํารงตําแหน่ง
สูงขึ้น เป็นตําแหน่งบรรณารักษ์ ชํานาญการ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบและขอแสดงความยินดีกับนางธญา ตันติวราภา พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
ตําแหน่งบรรณารักษ์ ปฏิบัติการ ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น เป็นตําแหน่งบรรณารักษ์ ชํานาญการ 

 
  1.2.2 องคมนตรลีงพืน้ทีต่รวจเยี่ยมโครงการพฒันาท้องถ่ิน  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา 
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เดินทางมาตรวจเย่ียมและติดตามการดําเนินงานเพ่ือขับเคลื่อน
โครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 รอบปีที่ 2 ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง  
ได้น้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปสู่การปฏิบัติจริง ทําให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตครู การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ  โดยบูรณาการงานวิจัยและเทคโนโลยีให้เข้ากับบริบท 
ในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือแก้ปัญหาตามความต้องการของท้องถิ่น ทําให้ชุมชนได้รับการพัฒนาด้วยองค์ความรู้อย่างย่ังยืน  

ในการน้ี องคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ  
ผู้นําท้องถิ่น ทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมท้ังคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟัง จํานวน 1,129 คน จากน้ัน องคมนตรีได้บรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 19 สาขาวิชา อาจารย์ในสังกัดคณะครุศาสตร์และอาจารย์ประจําหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น จํานวน 4,383 คน 
 จากน้ัน องคมนตรีได้ไปตรวจเยี่ยมผลงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ที่ได้ดําเนินการในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นําท้องถิ่น และ
ประชาชนให้การต้อนรับ โดยในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่มีการนําผลงานการพัฒนาท้องถิ่นมาแสดง ได้แก่ 
โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน OTOP จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 17 ผลิตภัณฑ์ และผลงานการพัฒนาอัตลักษณ์
เ พ่ือสร้างความย่ังยืนของอําเภอสันกําแพง ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกําแพง  
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าไปช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ให้มีมาตรฐาน สนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวแบบล้านนาสร้างสรรค์  
 ส่วนในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้แสดงผลงานการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย โครงการขับเคลื่อน 
ไก่แม่ฮ่องสอนเพ่ือยกระดับให้เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ผลงานการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์กระเทียมแปรรูป บ้านนาปลาจาด ตําบลห้วยผา อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ผลงานการพัฒนากระเป๋า
สะพายผ้าทอกะเหร่ียง และเคร่ืองด่ืมนพเก้าข้าวสามหมอก กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน บ้านป่าปุ๊ ตําบล 
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ผาบ่อง อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และผลงานการพัฒนาหมู่บ้านกาแฟอินทรีย์ บ้านห้วยบง ตําบลแม่อูคอ อําเภอ
ขุนยวม 

ทั้งน้ี ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดังกล่าว เป็นการช่วย
ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน มุ่งเน้นการสร้างงานและลดช่องว่างทางรายได้ โดยมีลักษณะการดําเนินงานแบบครบวงจร 
ทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นําไปสู่การเช่ือมโยงอัตราการเติบโตของรายได้จาก 
การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และทําให้ชุมชนมีรายได้
เพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ 

 
  1.2.3 สรปุรายงานการเดนิทางไปราชการ ณ ราชอาณาจักรภฏูาน 

วันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2562 
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ราชอาณาจักรภูฏานได้มี
หนังสือเชิญคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางไปลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ
ทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับราชอาณาจักรภูฏาน ซึ่งเป็นการลงนามระหว่าง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับราชเลขาธิการในสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน  
(His Majesty King’s Secretariat) ในวันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2562 ณ ราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมทั้งเชิญ 
คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติของราชอาณาจักรภูฏาน
เพ่ือเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนศึกษาดูงานด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวของราชอาณาจักรภูฏาน  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1.2.3 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ    
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ 
 

๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
 

  1.3.1 วารสารพงิค์ราชภฏั 
ปทีี่ 16 ฉบบัที่ 5 ประจําเดอืนพฤษภาคม 2562 

 
มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระน้ี 
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  1.3.2 ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  
ปทีี่ 3 ฉบบัที่ 6 วันที่ 12 มิถุนายน 2562 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทําข่าวสารสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/
กิจกรรม และมติสภามหาวิทยาลัยที่เป็นประเด็นสําคัญให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้ที่สนใจ
ได้รับทราบ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.2 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  
 
  1.3.3 กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอลาออกจากตําแหน่ง  

จํานวน 1 ราย 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ตามประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือก
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เรื่อง ผลการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ น้ัน  
 บัดน้ี อาจารย์วรพล วัฒนเหลืองอรุณ ได้ขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ต้ังแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.3 นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือทราบ  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  
 
  1.3.4 โครงการ “สวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ” 

นักศกึษาหอพกัคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยนักศึกษาหอพักคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ได้ดําเนินโครงการ “สวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ” เป็นการผลิตสมุนไพรยาหม่อง พิมเสนนํ้า และ
นํ้ามันไพล โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เรื่องการทําสมุนไพรสําหรับใช้ใน
ชีวิตประจําวัน และเป็นส่วนหน่ึงของการจัดหารายได้ให้กับนักศึกษา ซึ่งจะมีการจัดจําหน่ายต่อไปในอนาคต 
 ทั้งน้ี หากกรรมการท่านใดสนใจที่จะให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าว สามารถติดต่อ
นักศึกษากลุ่มน้ีได้โดยสามารถสแกน QR CODE ที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบภายในถุงบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเข้าสู่
ช่องทางการติดต่อโดย Facebook นอกจากน้ี ต้ังแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป จะมีการนําผลผลิต
ทางการเกษตรที่ใช้ระบบอินทรีย์ปลอดสารพิษของนักศึกษากลุ่มน้ีออกจําหน่าย เช่น ไข่ไก่ ถั่ว ผักกาด บวบ 
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เห็ด เป็นต้น  รวมถึงจะมีการรับสมัครสมาชิกป่ินโตรายเดือน โดยเก็บค่าสมาชิก 500 บาท/เดือน จากน้ัน 
ทางสวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อจะดําเนินการส่งผลผลิตให้กับสมาชิกต่อไป  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
 
 ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ 7/๒๕๖2 วันที่ 12 มิถุนายน 2562 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการประชุม 
ครั้งที่ 7/๒๕๖2 วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยให้มีการแก้ไข ดังน้ี 

1. หน้า 7 บรรทัดที่ 10 แก้ไขข้อความ  
  จากเดิม “ซึ่งตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัล...” 

 เป็น “ซึ่งตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัล...” 
2. หน้า 13 บรรทัดที่ 17 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 

  จากเดิม “...กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า...” 
  เป็น “...กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากคณาจารย์ประจํา กล่าวว่า...” 

3. หน้า 19 บรรทัดที่ 15 แก้ไขข้อความ 
 จากเดิม “ควรระบุเป็นเช่ือภาษาไทย...” 
 เป็น “ควรระบุเป็นเช่ือช่ือภาษาไทย...” 

4. หน้า 19 บรรทัดที่ 27 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
  จากเดิม “...หากเขียนให้ดีสามารถนําเช่ือมโยงกับเครดิตของประเทศได้แล้ว สามารถดําเนินการ
ต่อได้ไม่ยาก...” 
  เป็น “...หากเขียนให้ดีสามารถนํามาเช่ือมโยงกับเครดิตของประเทศได้ แล้วสามารถดําเนินการ
ต่อได้ไม่ยาก...” 

5. หน้า 21 บรรทัดที่ 19 เพ่ิมเติมข้อความ 
  จากเดิม “IHG : InterContinental Hotels Group ว่าสนใจที่จะเข้าร่วมยกร่างหลักสูตร...” 
  เป็น “IHG : InterContinental Hotels Group และ Marriott International Hotels Group 
ว่าสนใจที่จะเข้าร่วมยกร่างหลักสูตร...” 

6. หน้า 29 บรรทดัที่ 15 แก้ไขขอ้ความ 
จากเดิม “...และประมวลผลเป็น” 

  เป็น “...และประมวลผลเป็น” 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา แจ้งที่ประชุมว่า  
ไม่รับรองรายงานการประชุมครั้งน้ี และกล่าวต่อไปว่า การประชุมครั้งที่แล้วผมได้สอบถามเรื่องกรณีที่ผม 



๘ 
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ไม่รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2652 กับวันที่ 24 เมษายน 2562 และผมได้ร้องขอมาโดยตลอด
ให้บันทึกสาระสําคัญที่ผมได้สอบถามทางเลขาสภาฯ และนายกสภาฯ เก่ียวกับเรื่องการโปรดเกล้าฯ อธิการบดี  
ก็ปรากฏว่ารายงานการประชุมวันที่ 3 เมษายน 2562 และวันที่ 24 เมษายน 2562 ไม่ได้บันทึกสาระสําคัญที่ผม
ร้องขอให้บันทึกไว้ ดังน้ัน ครั้งที่แล้วผมก็ได้สอบถามเร่ืองน้ีและขอแก้ไข ก็ให้สภามหาวิทยาลัยและขอให้นายก 
สภามหาวิทยาลัยได้สั่งการแก้ไขรายงานการประชุม เพราะผมไม่รับรองทั้งสองครั้งและไม่รับรองในเร่ืองน้ีตลอดมาครับ 
และครั้งน้ีผมก็ได้สอบถามเร่ืองน้ีก็ไม่มีการบันทึกไว้ ผมก็ได้ติดตามตลอด วันน้ีผมก็ได้บันทึกทวงถาม ขอให้ท่าน
ดําเนินการตามท่ีบันทึกด้วยครับ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ความเห็นว่า การไม่รับรองรายงานการประชุมน้ันจะต้องช้ีแจงและระบุให้ชัดเจนว่าข้อความใดที่ไม่ถูกต้องและ 
ไม่เป็นไปตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา จึงขอแก้ไขว่าอย่างไรและต้องระบุให้ชัดเจน ซึ่งตนไม่เคยเห็นการประชุมที่ใด
ที่มีกรรมการเพียงคนเดียวไม่รับรองรายงานการประชุมอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอดเช่นน้ี ดังน้ัน ขอฝากเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาศึกษาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ ในเรื่องรายงานการประชุม 
เพ่ือช้ีแจงให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน จะได้คลายสถานการณ์ปัญหาการ 
ไม่รับรองรายงานการประชุมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง  

3. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา กล่าวว่า ด้วยความ
เคารพท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านก็จะพูดตามความรู้สึกของท่าน ผมทําหน้าที่ของผมว่าคําอภิปรายของผมท่ีผมร้องขอ 
ให้บันทึกในรายงานการประชุมน้ันไม่ได้รับการจดบันทึกนะครับ น่ันน่าจะเป็นข้อสําคัญ ซึ่งผมได้สอบถามมาตลอด
และการรับรองไม่รับรองเป็นเอกสิทธ์ิของบุคคล ผมเห็นว่าไม่ถูกต้อง และผมไม่ใช่ว่าไม่รับรองทุกเรื่อง ผมไม่รับรอง
ในส่วนวาระการรับรองรายงานการประชุม เรื่องอ่ืน ๆ หากเห็นชอบผมก็รับรอง ดังน้ัน อย่ามาเอาความรู้สึก 
มากดดันการทําหน้าที่ และผมขออนุญาตกราบเรียนว่าเรื่องน้ีผมยืนยันว่าผมได้สอบถามและทางเลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัยก็ไม่ได้บันทึกตามท่ีผมขอให้บันทึก วันน้ีผมได้ย่ืนเอกสารอีกฉบับ ถ้าอย่างไรผมขออนุญาต
ท่านประธานขอเทปมาแกะ เพราะเห็นว่าเรื่องการโปรดเกล้าฯ นายกสภาและอธิการบดีก็ดีน้ัน เป็นเรื่องสําคัญ 
นะครับ ซึ่งจะมีการอภิปรายในวาระต่อไป ผมยืนยันว่าผมขอไม่รับรองและขอให้ดําเนินการตามท่ีผมเคยร้องขอ 
ในเรื่องการบันทึกรายงานการประชุมไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่ผมมาอภิปรายมาตลอดครับ ขอให้บันทึกไว้ด้วยครับ 

4. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ให้ความคิดเห็นว่า 
ในการประชุมครั้งต่อไป ตนเกรงว่า อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ ก็จะไม่ขอรับรองรายงานการประชุมครั้งน้ีอีก เน่ืองจาก
อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กําลังเข้าใจผิด การดําเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัย จะต้องดําเนินการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ซึ่งกําหนดไว้เป็นหมวดหมู่อย่าง
ชัดเจน ลองไปพิจารณาศึกษาให้ดี การประชุมสภามหาวิทยาลัยจะต้องดําเนินการพิจารณาตามระเบียบวาระการ
ประชุมที่บรรจุไว้ และขณะน้ีกําลังอยู่ในระเบียบวาระการรับรองรายงานการประชุมของครั้งที่ผ่านมา และอาจารย์
นิมิต วุฒิอินทร์ ก็จะยกมือทุกคร้ังว่าไม่ได้บันทึกสิ่งที่อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ ได้สอบถามในที่ประชุม ซึ่งการ
สอบถามน้ัน เป็นการสอบถามนอกรอบ นอกวาระการประชุม โดยปกติแล้วจะไม่บันทึกไว้ในรายงานการประชุม 
แต่อย่างใด เช่นเดียวกันในวันน้ีอาจารย์ได้สอบถามในขณะท่ีกรรมการกําลังพิจารณาในระเบียบวาระรับรองรายงาน
การประชุม และการประชุมครั้งต่อไปอาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ ก็คาดหวังว่าในรายงานการประชุมจะมีการบันทึก
ข้อความท่ีอาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ ได้สอบถาม ดังน้ัน ตนจึงเข้าใจว่าสิ่งที่อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ คาดหวังน้ัน  
เป็นการเข้าใจผิดของอาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ เองทั้งสิ้น ระบบการประชุมต้องดําเนินการตามข้อบังคับฯ และตาม
ระบบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ไม่ใช่เวทีของสภาผู้แทนราษฎรที่ต้องมาต้ังกระทู้ถามเช่นน้ี   
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5. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา กล่าวว่า ผมไม่ได้
เข้าใจผิด ผมช้ีแจง คือ ผมได้ทักท้วงว่าครั้งก่อนผมได้สอบถามเร่ืองการโปรดเกล้าฯ อธิการบดี วันที่ 3 และ 24 
เมษายน 2562 และที่ประชุม คือ ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยได้บอกว่าให้ทางเลขาฯ ไปตรวจสอบ มันต้องบันทึก
ไว้ด้วย ตรงน้ีมันไม่มีครับ เมื่อก้ีผมถามเรื่องการโปรดเกล้าฯ อธิการบดี ผมก็บอกแล้วว่ามันมีอยู่ในวาระต่อไป ฉะน้ัน 
กรณีที่สภามีมติแจ้งในที่ประชุมว่ามอบให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปตรวจสอบตามท่ีอาจารย์นิมิตท้วงติง  
ต้องบันทึกครับ ผมขอยืนยันอย่างน้ีครับ ผมไม่ได้เข้าใจผิด 

6. ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่า การดําเนินการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ต้องยึดถือข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2559 ดังน้ัน จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการ โดยเฉพาะเร่ืองการรับรองรายงาน
การประชุม ข้อ 32 ระบุไว้ว่า “การรับรองรายงานการประชุมอาจทําได้สองวิธี ดังน้ี (1) การรับรองรายงาน 
การประชุม ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้เสนอรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง 
ในการพิจารณารับรองตาม (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีสิทธิเสนอขอแก้ไขและเพ่ิมเติมให้ตรงตาม 
ความเป็นจริงได้ การจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่น้ัน แล้วแต่มติของที่ประชุม (2) การรับรองรายงานการประชุม
บางส่วนบางเรื่องในระหว่างการประชุม ให้ใช้สําหรับกรณีเร่งด่วนที่จะนําไปใช้ให้ทันการปฏิบัติ ให้ประธานหรือ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยอ่านสรุปมติน้ัน ๆ ให้ที่ประชุมรับรอง” ดังน้ัน การเสนออะไรต้องดําเนินการพิจารณา
ตามข้อบังคับฉบับน้ี เพ่ือให้การประชุมดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

7. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา กล่าวว่า เห็นด้วย
กับ ดร.นิพนธ์ คําพา ดังน้ัน เมื่อตนเสนอแก้ไขก็ต้องดําเนินการตามท่ีขอ และให้บันทึกคําอภิปรายของผมไว้ ผมเห็น
ด้วยกับท่านนิพนธ์ที่ยึดตามข้อบังคับ ในเมื่อผมเสนอแก้ไขและท่านนายกสภามหาวิทยาลัยก็แจ้งให้ทางฝ่ายเลขาฯ 
ไปดําเนินการ ฉะน้ัน ก็ต้องดําเนินการตามท่ีผมขอ ส่วนจะมีมติว่าไม่ให้แก้ไขก็ลงมติมาก็จะได้ทราบว่าใคร 
ไม่เห็นชอบที่ไม่ให้แก้ไข แต่วันน้ันท่านได้มอบหมายให้ทางเลขาฯ ไปแก้ไขตามท่ีผมขอให้จดคําอภิปรายของผมไว้ 

8. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า เน่ืองจากตนได้มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้ว โดยจะนําเสนอในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองต่อไป ซึ่งจะมีข้อมูลเพ่ือตอบข้อสงสัย
ของอาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ 

9. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขอหารือว่า การไม่รับรองรายงานการประชุมโดยระเบียบ 
การปฏิบัติน้ัน ต้องระบุให้ชัดเจนว่าไม่รับรองเรื่องใด ประเด็นใด ระเบียบวาระใด หากไม่รับรองทั้งหมด 
น่ันหมายความว่าคําพูดทุกคําที่กรรมการผู้น้ันได้กล่าวไว้ในการประชุมก็จะไม่รับรองด้วยเช่นกัน ดังน้ัน จึงขอ 
ทําความเข้าใจร่วมกันว่าต่อไปน้ีหากจะไม่รับรองจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าไม่รับรองประเด็นใด และให้แก้ไขว่า
อย่างไร 

   
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/๒๕๖2 วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ตามท่ีแก้ไข ดังน้ี  

1. หน้า 7 บรรทัดที่ 10 แก้ไขข้อความ  
 จากเดิม “ซึ่งตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัล...” 

 เป็น “ซึ่งตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัล...” 
  



๑๐ 
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2. หน้า 13 บรรทัดที่ 17 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
จากเดิม “...กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า...” 
เป็น “...กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากคณาจารย์ประจํา กล่าวว่า...” 

3. หน้า 19 บรรทัดที่ 15 แก้ไขข้อความ 
จากเดิม “ควรระบุเป็นเช่ือภาษาไทย...” 
เป็น “ควรระบุเป็นเช่ือช่ือภาษาไทย...” 

4. หน้า 19 บรรทัดที่ 27 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
จากเดิม “...หากเขียนให้ดีสามารถนําเช่ือมโยงกับเครดิตของประเทศได้แล้ว สามารถ

ดําเนินการต่อได้ไม่ยาก...” 
เป็น “...หากเขียนให้ดีสามารถนํามาเช่ือมโยงกับเครดิตของประเทศได้ แล้วสามารถ

ดําเนินการต่อได้ไม่ยาก...” 
5. หน้า 21 บรรทัดที่ 19 เพ่ิมเติมข้อความ 

จากเดิม “IHG : InterContinental Hotels Group ว่าสนใจที่จะเข้าร่วมยกร่างหลักสูตร...” 
เป็น  “IHG : InterContinental Hotels Group และ  Marriott International Hotels 

Group ว่าสนใจที่จะเข้าร่วมยกร่างหลักสูตร...” 
6. หน้า 29 บรรทดัที่ 15 แก้ไขขอ้ความ 

จากเดิม “...และประมวลผลเป็น” 
เป็น “...และประมวลผลเป็น” 

 
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องสบืเนื่อง 

 
 3.1 การบนัทกึรายงานการประชมุประเดน็การสอบถามของอาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา  
กรณกีารเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีอาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ได้มีการสอบถามความคืบหน้ากรณีการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง
นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 
ผ่านมา และได้กล่าวว่าไม่มีการบันทึกรายละเอียดไว้ในรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 ครั้งที่ 4/2562 ครั้งที่ 
5/2562 และครั้งที่ 6/2562 ตนจึงไม่ขอรับรองรายงานการประชุมในคร้ังดังกล่าว นั้น 
 บัดน้ี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบในรายละเอียดของการประชุมแล้ว จึงขอรายงานผล
การตรวจสอบข้อมูลให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบในกรณีดังกล่าว ซึ่งมีข้อมูลโดยสรุป ดังน้ี 

1. การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 มีการพิจารณา 
เก่ียวกับการดําเนินการเลือกผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย (วาระลับ) ซึ่งบรรจุไว้ในระเบียบ
วาระการประชุมที่ 4.3.1 อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ ได้ท้วงติงกรณีข้อมูลประวัติของผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายก
สภามหาวิทยาลัยรายหน่ึงว่าไม่ครบถ้วนเท่าน้ัน ไม่ได้มีการสอบถามถึงกรณีการโปรดเกล้าฯ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่แต่อย่างใด 



๑๑ 
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2. การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 อาจารย์นิมิต 
วุฒิอินทร์ ไม่ขอรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562  
โดยให้เหตุผลว่าเน้ือหาสาระสําคัญบางวาระไม่ครบถ้วน ดังน้ัน ตนจะทําบันทึกเพ่ิมเติมและจะส่งให้เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยต่อไปในภายหลัง และต่อมาเมื่อเลิกประชุม อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ ได้สอบถามเรื่องการ
เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ได้ตอบไปว่ากําลังอยู่ในกระบวนการ โดยการถามของอาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ เป็นเพียงการถามนอกรอบเม่ือ
เลิกประชุมแล้ว ดังน้ัน จึงไม่ได้มีการบันทึกในรายงานการประชุม 

3. การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 5/2562 เมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2562  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้สอบถามในระเบียบวาระ 
อ่ืน ๆ กรณี ความคืบหน้าเก่ียวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าได้ดําเนินการไปถึงไหนอย่างไร โดยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ตอบว่า 
ทั้งสองประเด็นยังอยู่ระหว่างกระบวนการขั้นตอนการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และต่อมาอาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ ได้สอบถามซ้ําในประเด็นเดียวกันกับที่ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ศักราช ฟ้าขาว โดยเน้ือหาและรายละเอียดของกรณีประเด็นดังกล่าว ได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ไม่ได้ระบุช่ือของอาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ ในรายงานการประชุม เนื่องจากได้สอบถามซ้ํา
ในประเด็นเดียวกับคําถามของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว 

4. การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 อาจารย์
นิมิต วุฒิอินทร์ ได้กล่าวว่า ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ตนได้สอบถาม 
เรื่องการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าได้ดําเนินการไปถึงไหนอย่างไร  
แต่ไม่ปรากฏการบันทึกในรายการประชุม น้ัน เน่ืองจากอาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ ได้สอบถามประเด็นเดียวกัน
กับที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ซึ่งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ตอบคําถามไปเรียบร้อยแล้ว  
แต่มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้ในระเบียบวาระที่ 6.4 เพียงแต่ไม่ได้ระบุช่ือของอาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ 
ด้วยสาเหตุดังกล่าวข้างต้น 
   และต่อมาอาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ ได้สอบถามเรื่องการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อีกครั้งหน่ึง และได้สอบถามถึงหนังสือที่ตอบกลับจาก สกอ. ว่าอยู่ที่ไหน 
อย่างไร และขอให้สภามหาวิทยาลัยดําเนินการสอบถามไปยัง สกอ. ต่อกรณีดังกล่าว ซึ่งได้มีการบันทึกไว้ 
ในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 6.4 
เรียบร้อยแล้ว 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา กล่าวว่า  
ท่านก็ยอมรับว่าท่านไม่ได้ใส่ช่ือผม ฉะน้ัน ผมขอให้ใส่ เพราะการอภิปรายไม่ใช่หน้าที่ของเลขาสรุป ท่านเป็น
เพียงฝ่ายธุรการ ในเมื่อสมาชิกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเค้าไปขอให้บันทึกไว้ แสดงว่าเค้าเห็นเป็นประเด็น
สําคัญ เรื่องน้ีเป็นเรื่องสําคัญ ท่านก็ยอมรับสองคร้ังว่าไม่ได้ใส่ช่ือผม ไม่ใช่เอาไปรวมกับอาจารย์ศักราช หากวันหน้า
มีการสอบถามหรือเป็นพยาน ผมก็ต้องปกป้องตนเอง และสิ่งไหนที่ผมได้ขอร้องขอให้บันทึกท่านก็ต้องบันทึก
ไม่ใช่เอาความคิดเห็นของเลขานุการ 

2. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ช้ีแจงว่า การปรับคําเพ่ือให้มีความสวยงามและให้ภาษา
สละสลวย เป็นส่วนหน่ึงในหน้าที่ของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดังน้ัน อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ ต้องทําความ
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เข้าใจว่าการบันทึกรายงานการประชุมน้ันไม่ใช่ว่าต้องบันทึกคําพูดของกรรมการทุกคําพูดโดยไม่มีการสรุป
ความและปรับภาษา แต่เพ่ือให้ได้รายงานการประชุมที่มีความเรียบร้อยและเหมาะกับการใช้เป็นเอกสาร
ราชการมากที่สุด 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  
 ๔.๑   พิจารณาเรื่องนโยบาย 

 
 - ไม่ม ี-    
 

๔.๒   พิจารณาเรื่องการศกึษา 
 
 ๔.๒.๑ การอนุมัติใหป้รญิญาของมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  

ปกีารศกึษา 2561 ครั้งที่ 6/2562 
 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 7/๒๕๖2 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ได้พิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตาม
หลักสูตรแล้ว ในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน 
187 คน ซึ่งเป็นการดําเนินการตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังน้ี 

สําเร็จการศึกษา วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 ระดับปริญญาเอก 1 คน 
 ระดับปริญญาโท 2 คน   
 ระดับปริญญาตรี 184 คน 

   รวม 187 คน 
 

ดังน้ัน มหาวิทยาลัยโดยสํานักทะเบียนและประมวลผล จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ให้ปริญญาตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๔.๒.1 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน  187 คน ตามบัญชีรายช่ือที่นําเสนอ 

 
  



๑๓ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๔.๒.2 การแก้ไขหลกัสตูรในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกบัอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลักสตูร 
และอาจารยป์ระจําหลกัสตูร จํานวน 3 หลักสตูร 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องแก้ไขหลักสูตร
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร เพ่ือให้มี
ความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น ดังน้ี  

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน หลักสูตร 
ฉบับปี พ.ศ. 2560 ขอแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยเพ่ิมจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร จากเดิม  
6 คน เป็น 7 คน โดยเพ่ิมอาจารย์ ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท  

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน หลักสูตรฉบับปี 
พ .ศ . 2560 ขอแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยเพ่ิมจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร จากเดิม  
6 คน เป็น 7 คน โดยเพ่ิมอาจารย์ ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท 

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและสาละวิน หลักสูตรฉบับปี 
พ.ศ. 2556 ขอแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร เน่ืองจากอาจารย์ ดร.ณรงค์พันธ์ 
ฉุนรัมย์ ลาออก จึงขอเปลี่ยนแปลง จากเดิม “อาจารย์ ดร.ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์” เป็น “อาจารย์ ดร.ณรงค์พันธ์  
ฉุนรัมย์ อาจารย์ ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท” 
 ทั้งน้ี ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 
2562 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.2.2 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรในส่วนที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร เพ่ือให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัย
นําเสนอ 

 
๔.๒.3 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูรครศุาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2562 
(ผู้แถลง : คณบดคีณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์) 

 
 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร .กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ ในฐานะประธานหลักสูตร นําเสนอที่ประชุมว่า  
ด้วยสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ได้พิจารณาและมีมติ
เห็นชอบในหลักการ ให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 โดยให้นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปพิจารณาดําเนินการพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ต่อไป น้ัน 
 จากน้ัน ผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
และได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 10/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  
12 ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีมติให้ผู้พัฒนาหลักสูตรนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไข 
และให้งานเลขานุการสภาวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน  



๑๔ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 บัดน้ี ผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการสภาวิชาการ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอนําเสนอหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามความ
ในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 
๔.๒.3 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ทีป่ระชุมร่วมกันพจิารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

๑. อาจารย์ ดร .ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ ดํารงตําแหน่งบริหาร  
ให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 1) แก้ไขข้อความ หน้า 4 ย่อหน้าสุดท้าย บรรทัดที่ 12 จากเดิม “ของสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)...” เป็น “ของสํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)...” และ 2) ให้ปรับเน้ือความและรายละเอียด หน้า 5  
ในหัวข้อ 12.2 โดยให้อ้างอิงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560 

๒. ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
ให้ความเห็นว่า คําว่า “สังคมวัฒนธรรม” ควรพิมพ์ติดกัน ไม่ควรเว้นวรรคให้คําแยกออกจากกัน 

๓. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร ให้ข้อเสนอแนะว่า คําอธิบายรายวิชา TTHA 5502 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชาภาษาไทย น้ัน 
หากระบุมาเช่นน้ี ตนยังมองไม่เห็นถึงจุดเด่นของรายวิชาน้ีว่าการวัดผลการสอนภาษาไทยในระดับ
บัณฑิตศึกษาน้ันมีความแตกต่างจากการวัดผลการสอนภาษาไทยในระดับปริญญาตรีอย่างไร ทางหลักสูตร 
ควรพิจารณาวิเคราะห์หาความแตกต่างให้เห็นอย่างชัดเจน ส่วนตัวเห็นว่าหลักสูตรน้ีต้องเด่นเร่ืองการสอน 
หากออกแบบเรื่องการสอนให้ชัดเจนว่ามีความแตกต่างจากปริญญาตรีอย่างไรจะสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
มากย่ิงขึ้น 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 
โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามความ
เหมาะสม ก่อนส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ต่อไป  

 
๔.๓   พิจารณาแต่งตั้ง 
 

  4.3.1 แต่งตั้งกรรมการประจําวิทยาลัยพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชยี 
 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
พ.ศ. 2558 ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการแต่งต้ังกรรมการประจําวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน
แห่งเอเชียจากผู้ทรงคุณวุฒิสามคน  

และอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของวิทยาลัย
พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย พ.ศ. 2558 ข้อ 12 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี



๑๕ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ชุมชนแห่งเอเชีย จึงนํารายช่ือเสนอต่ออธิการบดี เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังกรรมการ
ประจําวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.3.1 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

ทีป่ระชุมร่วมกันพจิารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
ควรแนบข้อมูลแบบประวัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประกอบการพิจารณาทุกคร้ัง 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้แต่งต้ังกรรมการประจําวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย  
จากผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 

1. รองศาสตราจารย์อาวรณ์ ดร. โอภาสพัฒนกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
3. นายชํานาญ กายประสิทธ์ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
 

ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป โดยมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี 
 
  4.3.2 แต่งตั้งกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยอาจารย์วัชรี หาญเมืองใจ และอาจารย์ภาณุวัฒน์ 
สุวรรณกูล ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ
ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้ังแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทําให้กรรมการประจํา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่แต่งต้ังจากหัวหน้าภาควิชาว่างลงจํานวนสองตําแหน่ง  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงาน 
ในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง
กรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แทนตําแหน่งที่ว่าง  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้แต่งต้ังกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แทนตําแหน่งที่ว่าง จํานวน 
สองราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 

1. นายพสุ ปราโมกข์ชน หัวหน้าภาควิชาเคมี 
เป็น กรรมการ 

2. นางสิวลี รัตนปัญญา หัวหน้าภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
เป็น กรรมการ 

 

ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
 

  



๑๖ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๔.๓.๓ ผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด 
 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้การประชุมดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก 
และการจัดระบบบริหารงานในสถาบัน สํานัก พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๗ วรรคสาม 
 ดังน้ัน ผู้ อํานวยการสํานักหอสมุดจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังอาจารย์  
ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ รองผู้อํานวยการสํานักหอสมุด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมั ติ ใ ห้แต่ง ต้ังอาจารย์  ดร .สุจิรา  อัมรักเลิศ  รองผู้ อํานวยการสํานักหอสมุด  เ ป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ 
 

๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบงัคบั หรือประกาศ 
 

 4.4.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย กองทนุสนบัสนนุการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน พ.ศ. .... 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า โดยที่เป็นการสมควรจัดต้ังกองทุนสนับสนุน 
การบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์และ 
ภาระหน้ที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. ๒๕๔๗  
 และสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 61 โดยได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงาน
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 และคณะกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) ในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2562  
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ตามลําดับ เรียบร้อยแล้ว 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.4.1 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร ให้ข้อเสนอแนะว่า ข้อความในข้อ 9 ย่อหน้าที่ 2 หากข้อความระบุไว้เช่นน้ี โดยเฉพาะคําว่า “...
บุคลากรของมหาวิทยาลัยคนหน่ึงทําหน้าที่เก็บรักษาเงินและบัญชีเงินฝาก...” น้ัน อาจทําให้เข้าใจได้ว่าต้อง
เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ดังน้ัน  
ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นบุคลากรของวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 

2. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร เสนอให้
แก้ไขโดยเพ่ิมเติมบทนิยาม คําว่า “บุคลากรของมหาวิทยาลัย” หมายความว่า บุคลากรของวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 
เพ่ือให้มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้นและเกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 



๑๗ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขต
แม่ฮ่องสอน พ.ศ. .... โดยให้แก้ไข ดังน้ี 

1. เพ่ิมเติมบทนิยามคําว่า “บุคลากรของมหาวิทยาลัย” หมายความว่า บุคลากรของ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

2. หน้า 124 ข้อ 11 (1) แก้ไขข้อความ จากเดิม “ค่าใช้จ่ายในการรับรองแขกของ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน” เป็น “ค่าใช้จ่ายในการรับรองแขกของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน” 
 
 4.4.2 การขอปรบัปรุงแก้ไขข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 

จํานวน 2 ฉบบั ไดแ้ก ่
1)  ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 

 ว่าด้วย หลกัเกณฑ์และวิธกีารสรรหาบคุคลเพือ่แต่งตัง้เปน็คณบด ีพ.ศ. 2559 
 2) ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 
  ว่าด้วย หลกัเกณฑ์และวิธกีารสรรหาบคุคล เพื่อแต่งตั้งเปน็ผู้อํานวยการ 
  หัวหน้าส่วนราชการ หรือหวัหน้าหน่วยงานทีเ่รียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทยีบเท่าคณะ 
   พ.ศ. 2559 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
ได้มีหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ อว 0612.27/ว43 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 
2562 เรื่อง ข้อเสนอเก่ียวกับการขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน 2 ฉบับ ได้แก่ 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล 
เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดี พ.ศ. 2559 ข้อ 8 (3) และ (6) โดยขอเสนอให้ตัดข้อความ “ซึ่ง/และต้องไม่สังกัด 
อยู่ในคณะที่มีการสรรหาฯ” ออก 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล 
เพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ พ.ศ. 2559 ข้อ 15 โดยขอเสนอให้เพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “ผู้อํานวยการมีวาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งต้ังใหม่อีกได้...” เป็น “ผู้อํานวยการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี  
และอาจได้รับแต่งต้ังใหม่อีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระ...” 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.4.2 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. อาจารย์ ดร .ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ ดํารงตําแหน่งบริหาร  
ให้ข้อเสนอแนะว่า ตามท่ีสภาคณาจารย์และข้าราชการเสนอมาน้ัน ในประเด็นที่สองสามารถดําเนินการแก้ไข
โดยใช้มติสภามหาวิทยาลัยได้ ซึ่งตนก็เห็นด้วยว่าควรระบุให้ชัดเจนว่าสามารถดํารงตําแหน่งได้ไม่เกินสองวาระ
เพ่ือไม่ต้องมาตีความกันอีกต่อไป โดยมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปดําเนินการ (ร่าง) แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับฯ 
นําเสนออุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป แต่ในกรณีที ่
สภาคณาจารย์และข้าราชการเสนอให้ตัดข้อความ “ซึ่ง/และต้องไม่สังกัดอยู่ในคณะที่มีการสรรหา” ออก น้ัน 



๑๘ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ตนยังไม่เห็นด้วย เน่ืองจากว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการและข้ันตอนการพิจารณาของศาลปกครอง  
อาจส่งผลต่อรูปคดี ดังน้ัน จึงยังไม่ควรแก้ไข ณ เวลาน้ี ควรรอให้การพิจารณาคดีถึงที่สุดเสียก่อน 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ความคิดเห็นว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นคณบดี พ.ศ. 2559 ข้อ 8 (3) และ (6) น้ัน ผิดต่อหลักธรรมาภิบาล
และหลักความเป็นวิทยาศาสตร์ หากพิจารณาจากองค์ประกอบจะเห็นได้ว่ามีเพียงตําแหน่งประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการและกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําเท่าน้ันที่กําหนดไว้ว่า “ต้องไม่สังกัดอยู่ใน
คณะที่มีการสรรหา” ส่วนอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการ และกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการของคณะที่มีการสรรหา ซึ่งไม่ได้ระบุข้อความดังกล่าว ทั้ง ๆ ที่ ตําแหน่งประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการน้ัน มาจากการเลือกต้ังของบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย ลักษณะเช่นน้ีทําให้เกิดความเหล่ือมล้ํา จึงเป็น
สาเหตุให้ตนฟ้องในเชิงของข้อบังคับที่ไม่เป็นหลักธรรมาภิบาล 

3. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ให้ข้อมูล
ต่อสภามหาวิทยาลัยว่า โดยปกติรองอธิการบดีที่ไปดํารงตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาฯ น้ัน  
จะไม่ไปเป็นกรรมการในการสรรหาคณะที่ตนสังกัด ซึ่งยึดถือเป็นแนวปฏิบัติมาโดยตลอด ดังน้ัน ตนยืนยันว่า 
ไม่มีรองอธิการบดีในสังกัดคณะน้ัน ๆ ไปเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการสรรหาคณบดีของตนอย่างแน่นอน  
ซึ่งเป็นข้อเท็จจริง ส่วนองค์ประกอบอ่ืนน้ันเป็นไปตามข้อบังคับที่กําหนด ต้องพิจารณาว่ากรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการของคณะที่มีการสรรหาฯ ณ ขณะนั้นดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาหรือไม่ ซึ่งข้อบังคับกําหนด
ที่มาที่ไปไว้อย่างชัดเจน ทั้งน้ี หากสภามหาวิทยาลัยจะแก้ไขเกรงว่าจะคล้ายกับเป็นการเขียนด้วยมือลบด้วยเท้า 
เน่ืองจากข้อบังคับฯ ฉบับน้ี น้ัน รายละเอียดต่าง ๆ ถูกแก้ไขโดยสภามหาวิทยาลัยมาต้ังแต่ต้น และเมื่อเข้าสู่
กระบวนการทางกฎหมาย การแก้ต่างก็ดําเนินการโดยสภามหาวิทยาลัย ดังน้ัน จึงต้องดําเนินการบนหลักการ 
และควรรอศาลตัดสินให้เรียบร้อยเสียก่อน 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรพิจารณาถึง Conflict of Interest ที่จะตามมาด้วย หากพิจารณาให้ดีเมื่อประธาน 
สภาคณาจารย์และข้าราชการมาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาดํารงตําแหน่งกรรมการ  
ในคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะมีความเหมาะสมหรือไม่ การแก้ไข
ข้อบังคับฯ ฉบับน้ี ในสภามหาวิทยาลัยครั้งน้ันมีการอภิปรายกันอย่างมาก และได้มีมติเห็นชอบตามท่ีระบุไว้ 
ดังน้ัน ในหลักการเห็นว่าหากสังกัดคณะใดไม่ควรเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะนั้น ๆ 

5. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาคณาจารย์ประจํา กล่าวว่า 
สนับสนุนแนวคิดประธานสภาคณาจารย์ เพราะเป็นตัวแทนโดยกฎหมาย มีหน้าที่ตามมาตรา 24 ของ พ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ การได้เป็นกรรมการหน่ึงในจํานวนที่เลือกตําแหน่งน้ี ผมว่าน่าจะเป็นความชอบธรรม  
การไปปิดก้ันอาจจะดูไม่ถูกต้อง แต่ในทางตรงกันข้ามเมื่อก้ีผมทราบว่าหากรองอธิการบดีที่สังกัดคณะน้ัน 
จะไม่เป็นกรรมการ หากจะใส่แบบน้ันก็ต้องใส่ (8) ไปด้วย รองอธิการบดี คณบดี รวมสามคนน้ัน ต้องไม่เป็น
กรรมการในสังกัดคณะ อย่างน้ีถึงจะเป็นความเสมอภาค แต่ผมว่าการไปปิดก้ันประธานสภาคณาจารย์น้ัน
น่าจะไม่ชอบด้วยเหตุผล เค้าเป็นตัวแทนขององค์กรสภาคณาจารย์และข้าราชการ และเค้าเป็นเพียงหน่ึงเสียง
คงไม่สามารถช้ีนําหรืออะไรได้ ในทางกลับกันเป็นแนวทางดีเสียอีกที่ตัวแทนของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ได้ไปน่ังอยู่ตรงนั้น ก็ควรจะตัดออกหมดก็ยังได้ครับที่ไปจํากัดสิทธ์ิเค้าสังกัดคณะแล้วไปเลือกกรรมการตรงน้ัน 

6. ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่า ณ เวลาน้ี  
ยังไม่ควรแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ัง



๑๙ 
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เป็นคณบดี พ.ศ. 2559 เน่ืองจากเป็นความเห็นของสภามหาวิทยาลัยชุดเดิมที่ประกอบไปด้วยเหตุผลต่าง ๆ 
และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง จึงควรรอให้การตัดสินคดีความเสร็จสิ้นเสียก่อน 

7. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร ให้ข้อคิดเห็นว่า การออกข้อบังคับต่าง ๆ น้ัน เป็นการออกโดยสภามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปด้วย
องค์ประกอบหลายภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม จึงถือได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของหลักธรรมาภิบาล ในอดีตตนดํารง
ตําแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ก็ยอมรับว่าไม่ถูกใจข้อบังคับที่ออกมาหลายฉบับแต่ก็ต้อง
ยอมรับโดยกติกา และต้องยอมรับความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคน ยกตัวอย่าง สมัยที่ตน
ดํารงตําแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการน้ัน ตนก็ไม่ได้เป็นกรรมการ ในคณะอนุกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัย แต่กําหนดให้กรรมการคนหน่ึงในสภาคณาจารย์และข้าราชการไปเป็นกรรมการ
ในอนุกรรมการชุดดังกล่าว ซึ่งตนยังคาใจมาโดยตลอด แต่ด้วยเหตุผลที่มองว่าหากตนไปเป็นกรรมการ 
ในอนุกรรมการชุดน้ัน เปรียบเสมือนกับเป็นกรรมการซ้ําสองช้ัน คือ คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ซึ่งตนก็เคารพในการอภิปรายของกรรมการทุกคนจนมาเป็นมติสภา-
มหาวิทยาลัย ดังน้ัน เห็นว่ากรณีน้ีน้ันเมื่อสภาคณาจารย์และข้าราชการเสนอมา สภามหาวิทยาลัยก็ต้อง
พิจารณาว่าจะแก้ไขตามข้อเสนอทันทีได้หรือไม่ ซึ่งตนก็เห็นว่ายังไม่ควรแก้ไขในเวลาน้ีโดยมีเหตุผลเช่นเดียวกัน
ว่ายังอยู่ระหว่างขั้นตอนของการพิจารณาตัดสินคดี ควรรอให้กระบวนการยุติธรรมจบลงเสียก่อน 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
1. สภามหาวิทยาลัยมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้า
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559 ข้อ 15 โดยเพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม 
“ผู้อํานวยการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งต้ังใหม่อีกได้...” เป็น “ผู้อํานวยการมีวาระ
การดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งต้ังใหม่อีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน...” 

2. มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดําเนินการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงาน
ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... แล้วนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม 
เพ่ือประกาศใช้ต่อไป 

3. การพิจารณาแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการ
สรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดี พ.ศ. 2559 ให้รอจนกว่ากระบวนการและขั้นตอนการพิจารณาคดีของ
ศาลปกครองจนถึงที่สุด 
 

 4.4.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย สทิธกิารเบกิค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจสุขภาพประจําป ี 
ค่าเล่าเรียนบตุร และเงนิชว่ยพเิศษกรณพีนกังานมหาวิทยาลัยถึงแกค่วามตาย 
ของพนกังานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการบริหาร 
งานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 
2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สิทธิการเบิก 
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ค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจสุขภาพประจําปี ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย 
ถึงแก่ความตาย ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว  
 ดังน้ัน จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 4.4.3 

 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภา

มหาวิทยาลัย ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อเสนอแนะว่า ข้อ 8 สวัสดิการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
จากเงินอุดหนุน จะเป็นไปได้หรือไม่หากให้สิทธ์ิเบิกเท่าที่จ่ายจริง แทนคนละไม่เกิน 5,000 บาท 

2. ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
ให้ข้อคิดเห็น ดังน้ี   
  1)  ข้อ 7 (2) สิทธิการเบิกค่าตรวจสุขภาพประจําปี กําหนดไว้ไม่เกินปีละ 500 บาท 
น้อยไปหรือไม่ หากเพ่ิมเป็น 1,000 บาท น่าจะเหมาะสมยิ่งขึ้น  
  2)  ข้อ 8 (1) ควรพิจารณาให้ครอบคลุมในทุกระดับ โดยให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 
พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ ได้รับสิทธิที่ใกล้เคียงกัน ไม่เหลื่อมล้ํากันมากจนเกินไป จากเดิม 
ที่คิดแบบเหมารวมต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี ได้รับในอัตราเดียวกัน คือ คนละไม่เกิน 5,000 บาท/ปี 
น้ัน หากพิจารณาให้รับอัตราที่เพ่ิมขึ้นตามระดับช้ันของการศึกษาเหมือนสิทธิของข้าราชการจะเหมาะสมกว่า
หรือไม่  
  3)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีบุคลากรที่หลากหลาย ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 
พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ ในหลักการหากมีสิ่งใดที่สามารถดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
ได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดี กรณี ข้อ 9 (1) อยากให้พิจารณาว่า หากเป็นข้าราชการ เมื่อเสียชีวิต ตามกฎหมาย
กําหนดให้ได้รับเงินสามเท่าของเงินเดือนสุดท้าย ซึ่งไม่ถึงหน่ึงแสนบาท แต่เมื่อมาพิจารณาของพนักงาน
มหาวิทยาลัย เมื่อเสยีชีวิตได้รับทันทีหน่ึงแสนบาท 
 3. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา กล่าวว่า  
หน้า 145 ที่บัญญัติว่า กรณีพนักงานหรือญาติสายตรงมีเหตุผลความจําเป็นที่ไม่สามารถใช้สิทธิเบิกตาม (2) ได้ 
น้ัน ตรงนี้แหละมีเหตุผลและความจําเป็นอะไร และให้แจ้งอธิการบดีเพ่ือขอใช้สิทธิเบิกตาม (1) ผมคิดว่าสิทธิ
ของเค้ายังมีอยู่ การจะไปจํากัดสิทธิหรือตัดสิทธิคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องอายุความหรือระยะเวลาการใช้
สิทธิหรือไม่ เกิดมีคนไปใช้สิทธิก่อนและก็ญาติสายตรงมีความจําเป็นมาย่ืนอีก น่าจะเป็นประเด็นที่จะต้อง
พิจารณา การไปจํากัดสิทธิคนควรกําหนดชัดเจน ฉะน้ัน ผมจึงถามสองประเด็นว่าเหตุผลความจําเป็นอะไรที่ไม่
สามารถใช้สิทธิ ต้องให้แจ้งอธิการบดี ควรจะมีระยะเวลาการจํากัดสิทธิหรือไม่ มิฉะน้ันเราอาจจะผูกพัน 
ตามสิทธิที่เค้ามีอยู่ เหมือนกฎหมายลักษณะมรดก ขอให้พิจารณาตรงนี้ครับ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจํา ให้ข้อคิดเห็นว่าเพ่ือเป็นการจูงใจและส่งเสริมให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยในการตรวจสุขภาพ ควรปรับ
เพ่ิมสิทธิเบิกค่าตรวจสุขภาพประจําปีที่เป็นส่วนเกินตามสิทธิกองทุนประกันสังคม จาก 500 บาท เป็น 
1,000 บาท จะมีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ข้อ 6 วรรคสาม 
น้ัน เน่ืองจากมีบางกรณี เช่น ลูกป่วย ณ เวลาน้ันไม่สามารถนําลูกเข้าโรงพยาบาลที่ตนใช้สิทธิประกันสังคมได้ 
จึงต้องทําบันทึกช้ีแจงเหตุผลและความจําเป็นเร่งด่วนถึงอธิการบดีเพ่ือให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี 
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โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. เพ่ือให้มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น ส่วนกรณีของค่าเล่าเรียนบุตร ขณะนั้นมหาวิทยาลัย 
มีบุคลากรทั้งหมดเกือบ 1,000 คน โดยมีข้าราชการเพียง 108 คน ซึ่ง ณ เวลาน้ี บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
มีบุตรที่อยู่ในวัยเรียนจํานวนมาก โดยคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และได้ตัวเลขที่
เหมาะสม คือ 5,000 บาท ตลอดจนสิทธ์ิการเบิกค่าตรวจสุขภาพประจําปี ในอัตราปีละไม่เกิน 500 บาท น้ัน 
เป็นสิทธิที่สามารถเบิกเพ่ิมเติมจากส่วนเกินที่ตนได้สิทธิการตรวจสุขภาพประจําปีของประกันสังคมอยู่แล้ว  
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล  
ค่าตรวจสุขภาพประจําปี ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย  
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ 
 

๔.๕ พิจารณาเรื่องงบประมาณและการเงนิ 
 
  ๔.๕.๑ (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ (เพิ่มเติม) 
 

 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย ในฐานะรองอธิการบดี รับผิดชอบงานนโยบายและแผน นําเสนอที่ประชุมว่า 
ด้วยมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดทํา (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เพ่ิมเติม) ซึ่งเป็นการดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔๕ จึงนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) ในการประชุมครั้งที่ 
๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อเสนอแนะว่า โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตเพ่ือพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณ 522,500 บาท น้ัน ควรนํามาพัฒนา
ระบบสารสนเทศในห้องประชุมสําหรับการประชุมสภามหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยและสมบูรณ์ย่ิงขึ้น น่าจะ
เหมาะสมกว่า การนําไปซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตเพ่ือนํามาให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนใช้น้ันควบคุม
ค่อนข้างยากและไม่ค่อยมีความจําเป็นเท่าที่ควร ตนจึงไม่เห็นด้วยกับการขออนุมัติงบประมาณในโครงการฯ 
ดังกล่าว 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ได้ยกตัวอย่างสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตให้กรรมการทุกคนเพ่ือใช้
สําหรับการประชุม โดยภาพลักษณ์ดูดีมาก แต่การใช้ประโยชน์จริงและความคุ้มค่าน้อยมาก ส่วนตัวเห็นว่าการ
ใช้งานค่อนข้างยุ่งยาก 

3. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เน่ืองจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว จึงเกิดช่องว่างระหว่างกลุ่มคนสองกลุ่ม ตนได้มีโอกาสนําบุคลากรสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
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ไปศึกษาดูงานสภามหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน โดยการลด
การใช้กระดาษและพลาสติก ทุกการประชุมภายในมหาวิทยาลัยจะใช้ระบบเทคโนโลยีแทนการจัดทํารูปเล่ม
หรือแจกเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งประสบปัญหาในลักษณะเดียวกัน เพราะคนรุ่นเก่าจะไม่ค่อยชอบ 
การใช้คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตเหตุผลคือจอเล็ก ไม่ถนัดที่จะดูข้อมูลผ่านจอคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แต่คนรุ่นใหม่
จะชอบการใช้คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต เพราะพกพาสะดวก นํ้าหนักเบา และสามารถสืบค้นข้อมูลได้ทุกเวลา  
เป็นต้น ในอนาคตอันใกล้น้ี เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ย้ายไปจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์แม่ริม ระบบ
สารสนเทศในห้องประชุมจะเปลี่ยนไป เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยจะบรรจุอยู่ในคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
เท่าน้ัน รวมทั้ง มหาวิทยาลัยยังมีแนวคิด นโยบายที่จะลดการใช้กระดาษและยกระดับโดยใช้ระบบ e-Meeting 
อย่างจริงจัง ไม่เฉพาะการประชุมสภามหาวิทยาลัยเท่าน้ัน แต่รวมถึงการสอบของนักศึกษาด้วย ที่จะทําการสอบ 
ในคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต เหมือนกับมหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นต้น  

4. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ตนเป็นกรรมการ
ตรวจสอบในคณะกรรมการส่งเสริมสถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้มีการประชุมโดยไม่ใช้
กระดาษมาเป็นระยะเวลาหน่ึงปี ซึ่งตนได้อ่านระเบียบวาระการประชุมและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมด  
ในคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตเท่าน้ัน และได้อาศัยคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตเครื่องน้ันนํามาดูระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารประกอบการประชุมของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เช่นกัน สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงไม่จําเป็น 
ต้องส่งเอกสารให้ตนที่บ้าน โดยส่วนตัวคิดว่าคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตให้ความสะดวกค่อนข้างมาก ประโยชน์ต่าง ๆ 
ขึ้นอยู่กับผู้นําไปใช้ 

5. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา กล่าวว่า  
ผมเห็นด้วยกับผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ว่าหากเราพิจารณาถึงประโยชน์การใช้งาน ผมได้มีโอกาสสอบถามทางอาจารย์
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ การลดกระดาษหรือไม่น้ัน Notebook ก็ลดได้นะครับ แต่เราดูถึงความคุ้มค่า การใช้งาน 
การตกรุ่น ความเสถียร การรวดเร็ว การเข้าถึงข้อมูล ราคา ผมคิดว่า Notebook น่าจะมีประโยชน์ ฉะน้ัน  
เราต้องพิจารณาความคุ้มค่าและประหยัดด้วย ถามว่าแท็บเลตใช้ได้มั๊ย ถ้าเทียบกับ Notebook จะสะดวก
มากกว่า อยากฝากผู้เสนอโครงการให้หาข้อมูล ประเด็นลดกระดาษน้ัน มันก็เทคโนโลยีเหมือนกัน แต่อันน้ี 
จอใหญ่กว่า 

6. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ให้ข้อมูล
เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต และคอมพิวเตอร์ Notebook ว่าการทํางานไม่เหมือนกัน 
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตรุ่นน้ีขนาดจอ 9.7 น้ิว ซึ่งเหมาะสําหรับผู้สูงอายุ นํ้าหนักเบา รูปลักษณ์บาง คอมพิวเตอร์
แท็ปเล็ตสามารถทํางานผ่านแอพลิเคช่ันที่สามารถส่ังงานได้โดยการสัมผัสหน้าจอ ส่วนคอมพิวเตอร์ 
Notebook น้ัน ไม่สามารถกระทําได้ วัตถุประสงค์ที่จะนํามาใช้ก็ต่างกัน หากต้องการนํามาใช้เพ่ือการประชุม 
ส่วนตัวเห็นว่าคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตตอบสนองมากกว่า แต่ต้องดําเนินการอย่างจริงจัง โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ท่านใดแจ้งความประสงค์จะใช้คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตต้องงดแจกเอกสารการประชุมแบบรูปเล่มโดยเด็ดขาด  
แต่ขอฝากไว้ว่าหากจะใช้คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ต้องเป็นระบบ IOS ซึ่งจะมีความเสถียรกว่าระบบ Android 

7. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อคิดเห็นว่า 
ประโยชน์ของการใช้คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตน้ันขึ้นอยู่กับผู้ใช้ ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตสามารถพิมพ์ได้
หากต่อเข้ากับคีย์บอร์ด ดังน้ัน คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตไม่จําเป็นต้องสัมผัสหน้าจอเพียงอย่างเดียวแต่ยังสามารถ
พิมพ์งานได้เหมือนคอมพิวเตอร์ Notebook โดยประสบการณ์ส่วนตัวตนอ่านเอกสารการประชุมของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งมีจํานวนมากจากคอมพิวเตอร์ Notebook ส่วนตัว 
ในขณะนั้น เมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่เลขานุการนําเสนอว่าในอนาคตห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ศูนย์แม่ริม



๒๓ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

จะไม่มีเอกสารแจก ดังน้ัน ต้องคิดต่อว่าคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตที่เหมาะสมควรเป็นรูปแบบใด โดยส่วนตัวเห็นว่า
ควรเป็นรุ่นที่สามารถต่อคีย์บอร์ดได้ด้วย ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมาก 

8. รองศาสตราจารย์ ดร .บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะว่า โดยส่วนตัวเห็นด้วยอย่างย่ิงกับการนําคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตมาใช้สําหรับการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย และฝากให้ทางสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพัฒนาแอพลิเคช่ันที่ง่ายต่อการใช้งาน และจัด
อบรมการใช้งานให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนก่อนเริ่มใช้งานจริง 
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ (เพ่ิมเติม) วงเงิน 40,191,647.00 บาท รายละเอียดตาม (ร่าง) เอกสารงบประมาณที่มหาวิทยาลัย
นําเสนอ 
 

๔.6 พิจารณาเรื่องการบรหิารงานบุคคล 
 

 4.6.1 การปรบัปรุงตาํแหน่งและคดัเลือกขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาเพือ่
เลื่อนและแต่งตั้งใหด้าํรงตําแหนง่ผูช้่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ จํานวน 5 ราย (วาระลบั) 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 4.6.2 การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธกิารบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

(วาระลบั) 
 

 การประชุมในระเบียบวาระที่ ๔.6.2 เป็นการประชุมลับ ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในระเบียบวาระ 
การประชุมน้ี เป็นช้ันความลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังน้ัน มติระเบียบวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่  
8/2562 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ระเบียบวาระที่ ๔.6.2 (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 
5.1 รายงานผลคําพพิากษาศาลปกครองสูงสดุ กรณี นายชวิน คําบญุเรือง 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีนายชวิน คําบุญเรือง ได้ฟ้องมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ กรณีออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2557 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคล 
เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 โดยกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะว่า “ต้องสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และเป็นหลักสูตรที่ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
12 หน่วยกิต” ซึ่งผู้ฟ้องคดีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรการค้นคว้าอิสระ  
6 หน่วยกิต ผู้ฟ้องจึงเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและทําให้ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติสมัครสอบ  



๒๔ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

โดยศาลมีคําพิพากษายกฟ้องเน่ืองจากประกาศฉบับดังกล่าวไม่ปรากฏว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ  
 ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คําพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม่ต่อศาลปกครองสูงสุด และเมื่อวันที่  
6 มิถุนายน 2562 ศาลปกครองเชียงใหม่ได้อ่านผลแห่งคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดโดยสรุป ดังน้ี 

1. การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งโดยเน้นจํานวนหน่วยกิต 
ในการทําวิทยานิพนธ์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของบุคลากรในตําแหน่งอาจารย์ ไม่มีลักษณะ 
เป็นการจงใจเลือกปฏิบัติโดยไม่ เป็นธรรม หรือขัดต่อมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 ซึ่งใช้บังคับในขณะน้ัน 

2. การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ จะกําหนดคุณสมบัติที่แตกต่าง 
จากประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ก็เป็นดุลพินิจของแต่ละสถาบันที่จะกําหนดได้ตามวัตถุประสงค์ 
และภารกิจของมหาวิทยาลัย 

3. ศาลปกครองสูงสุดเห็นด้วยกับคําพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม่ที่พิพากษายกฟ้อง   
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดําที่ อบ. 118/2559 เป็นคดีหมายเลขแดง 

ที่ อบ. 47/2562 เรื่อง คดีพิพาทเก่ียวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งทางปกครอง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คําพิพากษา) กรณีของ นายชวิน คําบุญเรือง ว่า การที่ศาลปกครองช้ันต้น
พิพากษายกฟ้อง น้ัน ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยพิพากษายืน คือ ยกฟ้อง 

 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 6.1 รายงานการประชุมครั้งที่ 7/๒๕๖2 วันที่ 12 มิถุนายน 2562 

(ระเบยีบวาระที่ 4.2.1 (วาระลบั)) 
 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 6.2 กําหนดวันประชุมสัมมนาวิชาการประจําป ี

ของสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั  
และผูบ้รหิารมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้กําหนดจัดประชุมสัมมนาวิชาการ
ประจําปีของสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขึ้น ระหว่างวันที่ 23 – 24 
สิงหาคม 2562 ณ Alpine Golf Resort Chiang Mai อําเภอบ้านธิ จังหวัดลําพูน โดยเป็นการสัมมนาเพ่ือระดม
ความคิดร่วมกัน เรื่อง “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ”  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6.1 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 



๒๕ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ 

 
 6.3 รายงานผลการดาํเนินงานโครงการพฒันาครูในโรงเรียนอุปถัมภ์ของพระบรมวงศานุวงศ ์

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

6.4 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอ่ไป 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมเก่ียวกับกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป  
คือ ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๙.3๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 2  
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 7 สิงหาคม 
๒๕๖2 เวลา ๐๙.3๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ 
 
เลิกประชุมเวลา 13.15 น.  
 
 มนสิชา รตันกจิ นราธิป ปากหวาน 
 (นางสาวมนสิชา รัตนกิจ) (นายนราธิป ปากหวาน) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 ชาตรี มณีโกศล 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล) 
 รองอธิการบดี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


